



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 29 กันยายน 2561

เรื่อง

1. คอลัมน์ ฝ่าประเด็นร้อน: พาณิชย์มือปืนเศรษฐกิจไทยโตก้าวสู่เสือตัวที่หก...
2. อ.ส.ค.ผั่นกกำลัง อ.ต.ก.หนุน
3. 'อ.ยักษ์' ปิดข่าวลือลาออกจากตำแหน่ง
4. คอลัมน์: เดินหน้ารับเกษตรกรร่วมสินเชื่อ
5. เร่งขับเคลื่อนปลูกพืชหลังนา
6. คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: สสก.3 พาตะลุยสวนไม้ผลภาคตะวันออก..
7. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ผู้ค้าอ.ต.ก.ทวงคืนหน้าระงับสร้างตลาดน้ำ
8. เตือน6พืชสารตกค้าง
9. คอลัมน์: ตลาดนัดหัวเขี้ยว: ซีพีเอฟหนุนเกษตรกรสู่ครัวโลก
10. โรคใบด่างมันสำปะหลังลามไทย

สื่อ

- แนวหน้า
สยามธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ

ฝ่าประเด็นร้อน 5



พาณิชยมือปืนเศรษฐกิจไทยโต
ก้าวสู่เสี้ยวตัวที่หกอย่างน่าภูมิใจ

พาณิชยมือปืนเศรษฐกิจไทยโต ก้าวสู่เสี้ยวตัวที่หกอย่างน่าภูมิใจ



ประเทศไทยจะเป็นเสี้ยวตัวที่หกของเอเชียได้หรือไม่ เป็นคำถามที่มึคนให้ความสนใจมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าหากพิจารณาในแง่ของรายได้ประชาชาติแล้วไทยก็ใกล้จะเป็นเสี้ยวตัวที่หกเต็มทีแล้วปัจจุบันปี 2561 ต่อกับปีหน้า 2562 ไทยมีรายได้ประชาชาติใกล้ 18 ล้านล้านบาทแล้ว ปี 2560 รายได้ประชาชาติอยู่ที่ 15,452,882 ล้านบาท ปี 2561 อยู่ที่ 16,457,300 ล้านบาท ปี 2562 จะมาอยู่ที่ 17,592,900 ล้านบาท ปี 2563 หรือ 2020 น่าจะมากกว่า

18,000,000 ล้านบาท เสี้ยว 5 ตัวแรกของเอเชีย คือ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, จีน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์ โดยจีนนั้นรวมเอาฮ่องกงเข้าไปด้วย ไทยน่าจะเป็นเสี้ยวตัวที่หก โดยรายได้ประชาชาติหลักมาจากการส่งออกและนำเข้าค่าเข้าประเมินว่าไทยมีรายได้จากการส่งออกปีละ 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 นี้ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกระทรวงหลักที่ทำหน้าที่นี้ก็คือกระทรวงพาณิชย์รองลงไปคือ กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามด้วยกระทรวงแรงงาน

กระทรวงพาณิชย์นั้นปัจจุบันมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ นางชุตติมา บุญยประสงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เป็นปลัดกระทรวงโดยปลัดกระทรวงคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คือ นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร กรมที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการส่งออก ส่งออกไปต่างประเทศได้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง



ประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ในการสร้างเศรษฐกิจที่เกิดจากการสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy โดยใช้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าไทย

ออกไปสู่ตลาดโลกและสามารถแข่งขันกับสินค้าของชาติอื่นๆ ในโลกได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เวทีที่เรียกว่า ดิมาร์ก 2018 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ นักสร้างสรรค์ไทยเทียบเท่าระดับนานาชาติ ในปีนี้นักออกแบบสินค้าไทย ได้รางวัล 61 รายการ จากที่มีการ ส่งเข้าประกวดรวม 608 รายการ เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการจัดงาน

มอบรางวัลแก่นักออกแบบสินค้าไทย 61 รายการ ที่เข้าประกวดในงาน 2561 Design Excellence Award 2018 หรือ Demark 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองความสามารถของนักออกแบบไทยและถือเป็นหนึ่งโครงการของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy

ซึ่งที่ผ่านมา นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้เผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้เพิ่มพูนมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพต่อผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการประกวดการออกแบบในปี 2561 นี้ มีผู้ออกแบบ 608 รายการ ส่งเข้าประกวด

ได้รับรางวัล DeMark 61 รายการ ใน 6 สาขา คือเฟอร์นิเจอร์ไลฟ์สไตล์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ซึ่งผลงานชนะเลิศ DeMark ทุกๆ รายการ จะได้นำไปจัดแสดงพร้อมเปิดตัวสินค้า ในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ด้วยโดยตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา

ของโครงการได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางฝีมือและความคิดของนักออกแบบไทยอย่างเป็นทางการเป็นลำดับตลอดมา

พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเพื่อให้นักออกแบบไทยได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรและเจดีพี หรือ Japan Institute of Design Promotion ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award หรือ G-Mark ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล นอกจากนี้มีรางวัลการออกแบบของนักออกแบบไทยรวม 18 ผลงานได้รับการคัดเลือกไปแสดงในงาน G-mark ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ด้วย

ด้านหม่อมหลวงคชาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า D-Mark คือเครื่องหมายรับรองผลงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านการออกแบบทั้งด้านรูปลักษณ์และคุณสมบัติในการใช้งานและยังเป็นการยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบที่ดีโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทีมข่าวการเมือง

อ.ส.ค.พนักกำลัง อ.ต.ก.หนุน เสริมแกร่งนมไทย-เดนมาร์ค



นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ส.ค.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ด้านการใช้ทรัพยากรและ

ความร่วมมือระหว่างกันของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ก่อให้เกิดการผนึกกำลังในการสร้าง Brand และพัฒนาสู่การเป็น Co-Brand ในอนาคต โดยภายใต้ความร่วมมือ

ดังกล่าว อ.ต.ก.จะทำหน้าที่ในการขยายช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือที่ อ.ส.ค.ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เนื่องจาก อ.ต.ก.มีความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานและเชื่อมั่นในแบรนด์ของ “ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีฐานกลุ่มผู้บริโภคที่แน่นแฟ้นยืนยาวกว่า 56 ปี จึงน่าจะมีโอกาสในการขยายช่องทางทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะตลาดในจีนซึ่งมีฐานผู้บริโภคร้าง

“ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคคนจีนมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือพระราชนิพนธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่แล้ว ซึ่งนมไทย-เดนมาร์คเป็นผลิตภัณฑ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

นาถในรัชกาลที่ 9 ได้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คขึ้น ทำให้คนจีนมีความศรัทธาในสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นทุนเดิม รวมไปถึงแบรนด์จิตรลดาซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวจีนอย่างมาก” ผอ.อ.ส.ค.กล่าว

ด้าน นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ต.ก. ก็ได้มีการวางแผนในการทำตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คและสินค้าด้านการเกษตรทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ โดยในประเทศจะนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในร้านค้า อ.ต.ก. ที่จะเปิดใหม่ 20 สาขาภายในปี 2561 นี้ ส่วนตลาดต่างประเทศวางแผนเข้าไปทำตลาดในประเทศจีนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางในการจดทะเบียนแบรนด์และคงตราสัญลักษณ์ “ไทย-เดนมาร์ค” เอาไว้

ทั้งนี้ ในปี 62 อ.ต.ก. วางเป้าเข้าไปขยายตลาด ร้านค้า อ.ต.ก. ควบคู่กับการทำตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในจีนจำนวน 300 สาขา ระหว่างนี้อ.ต.ก. และอ.ส.ค.จะทำการตลาดร่วมกันเพื่อให้ความร่วมมือในครั้งนีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมในกำลังการผลิตที่ต้องมีความสม่ำเสมอ เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ถ้าหากเป็นไปตามแผนจะสามารถทำยอดขายได้มูลค่ามหาศาล ซึ่งนอกจากประเทศจีนแล้วในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดในอีกหลายประเทศรวมทั้งจำหน่ายในระบบการซื้อขายแบบออนไลน์ของ อ.ต.ก. อีกด้วย



'อ.ยักษ์' ปิดข่าวลือลาออกจากตำแหน่ง ย้ำเดินทางทำงานตามศาสตร์พระราช

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
รมช.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยกรณีมีกระแส
ข่าวลาออกจากตำแหน่ง ว่าขอ
ยืนยันว่าไม่มีการลาออกจาก
ตำแหน่งรัฐมนตรี หากจะออก
ต้องปลดออก ขณะนี้เดินทางลุย
ทำงานเหมือนเดิม ไม่มีหยุดเพราะ
มาแบบไร้ผลประโยชน์จึงไม่กลัว
ใคร ที่ผ่านมามีใครทำจริง หาก
เอาคนทำตามแนวทางศาสตร์
พระราชาก็จะบอกสิ่งใดอย่างไร

“ตอนนี้ โคก-หนอง-นา
โมเดล สามารถตอบโจทย์การ
แก้ไขปัญหภาคเกษตรได้จริง ลด
พื้นที่บุกรุกป่าได้ป่าคืน ชาวบ้าน
มีที่ดินทำกิน ใช้ลดความเหลื่อม
ล้ำชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับ
เคลื่อนศาสตร์พระราชได้เต็ม
แผ่นดิน ซึ่งนายกรัฐมนตรี หนุน
เต็มที่ ใช้แนวทางศาสตร์พระ
ราชาช่วยสร้างประเทศให้ใส
สะอาด” นายวิวัฒน์ กล่าว



เดิหน้ารับเกษตรกรรวมสินเชื่อ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ก.ย. นายเกษม 360 แปลง พื้นที่รวม 2,762 ไร่ จะเปิดรับสมัครที่ สนง. ไตรพิจารย์ เกษตรจังหวัดชัยนาท เผยว่า ได้เปิด อำเภอทุกแห่งไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ โครงการ รับสมัครเกษตรกรที่ต้องการร่วม โครงการสานพลัง ดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร ประชากรรัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูกาล ที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 8 ไร่ ทำนา ล่าสุดมีเกษตรกรสมัคร รวม 231 ราย จำนวน ต่อราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ

เกษตร (ธ.ก.ส.) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี แต่ เก็บเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรร้อยละ 0.01 ที่ เหลือร้อยละ 3.99 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.เป็นระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวง เกษตรฯได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ รับซื้อข้าวโพดในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท เพื่อลดปริมาณข้าวในตลาด และเพิ่มปริมาณข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชที่มีความต้องการสูงในตลาด.

เร่งขับเคลื่อนปลูกพืชหลังนา

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกัน ดำเนินโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพื่อสนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชที่ขาดแคลนแทนการปลูกข้าว

นาปรัง เนื่องจากปัจจุบันพบว่าข้าวมีผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการ ของตลาด

ทั้งนี้ในส่วนของกรมชลประทาน ได้รับมอบหมายให้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย โดยคัดเลือกจากพื้นที่ศักยภาพจำนวน 2.82 ล้านไร่ อยู่ในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 1-10 และ สำนักงานชลประทานที่ 12 ครอบคลุม พื้นที่ 32 จังหวัด 61 โครงการชลประทาน ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ลงพื้นที่ สสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อส่งให้ กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และดำเนินงานตามกรอบเวลาการปฏิบัติงานต่อไป.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 29 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6128

หน้า: 4(บนขวา)

Col.Inch: 77.15

Ad Value: 104,152.50

PRValue (x3): 312,457.50

Clip: Black/White

คอลัมน์: ท้องโลกเกษตร: สสภ.3 พาตะลุยสวนไม้ผลภาคตะวันออก ดูความสำเร็จโครงการ 'ไทยนิยม...

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกันและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ภายใต้กรอบโครงการ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตพืช/พันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหารและการแปรรูปผลผลิตด้านปศุสัตว์ ด้านประมงด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจและด้านการเกษตรด้านอื่นๆ



รวมกลุ่มชาวบ้านจัดการผลผลิต

“จังหวัดระยองมีจำนวนชุมชนทั้งหมด 72 ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70 ชุมชน ใน 8 ด้านกรอบโครงการ ซึ่งโครงการด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตและด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นกรอบโครงการที่ได้รับการเสนอขอรับงบประมาณในลำดับต้นๆ ดังเช่นในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ ประกอบด้วย 4 ชุมชน 14 กลุ่มย่อย เสนอขอรับงบประมาณใน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 7 โครงการโครงการด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิตจำนวน 5 โครงการ โครงการด้านฟาร์มชุมชนและโครงการด้านการจัดการศัตรูพืช จำนวนด้านละ 1 โครงการ”

สำหรับการดำเนินงานโครงการทั้ง 14 โครงการจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมักชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านตะเคียนทอง โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองเงินและโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ตำบลวังจันทร์

“อย่างโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมักชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านตะเคียนทอง เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนวังจันทร์ ด้วยในพื้นที่

อำเภอวังจันทร์มีการปลูกผลไม้และไม่ขึ้นต้น เป็นจำนวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงรักษา ทำให้สภาพดินเกิดการเสื่อมโทรม จากการตรวจวิเคราะห์ดินทำให้ทราบว่าดินมีสภาพเป็นกรด ขาดอินทรีย์วัตถุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกษตรกรจึงมีความต้องการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร โดยมองว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถลดต้นทุน”

ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (ระยอง) ระบุว่า การเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมี ส่งผลให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้น มีความสมบูรณ์ ผลผลิตมีคุณภาพ พืชผลทางการเกษตรทนทานต่อโรคและแมลงมากขึ้น และนอกจากจะผลิตเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่มแล้ว ยังผลิตเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในชุมชนวังจันทร์และชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเกิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนามุ่งให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรในทุกมิติ ตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกๆ สถานการณ์ เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในภาคการเกษตรต่อไป

ข่าวสั้น

ผู้ค้าอ.ต.ก.ทวงคืบหน้าระงับสร้างตลาดน้ำ
ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝั่งสำนักงานก.พ. ตัวแทนกลุ่ม
ผู้ค้าองค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ประมาณ 200 คน
เดินทางมาทวงถามความคืบหน้า กรณีที่เคยยื่นหนังสือถึง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ากสช.
คัดค้านการดำเนินการโครงการตลาดน้ำ อ.ต.ก. เนื่องจาก
พื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่เหมาะสม สภาพคลองที่จะจัด
ตลาดน้ำมีความเสื่อมโทรม ต้นเงิน ไม่เหมาะแก่การสัญจร
ทำให้สูญเสียพื้นที่คมนาคมภายในตลาด และมีความเสี่ยง
ที่จะได้รับความเสียหายจากการลงทุนและงบประมาณใน
ภาครัฐ อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังไม่ได้สำรวจความคิด
เห็นของประชาชนในพื้นที่ จึงเห็นว่ายังไม่ควรดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังทวงถามความคืบหน้าที่ศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มผู้ค้าได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

เดือน6พืชสารตกค้าง

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ-สาธารณสุข จับมือออกตรวจเก็บตัวอย่างสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ พบผักตลาด 6 ชนิดมีสารพิษซ้ำซาก

น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมงานโครงการตรวจสอบเฟ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ประจำปี 2561 ว่า จากการเฟ้าระวังสารพิษตกค้างในผักผลไม้สด ปี 2561 ทางกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผัก 6 ชนิดที่มีสารพิษตกค้างสูงสุด แต่ยังคงมีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากสารตกค้างนี้จะเกิดอันตรายต่อเมื่อบริโภคในปริมาณมากเท่านั้น

ทั้งนี้ โครงการเฟ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สดตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย ปี 2561 มีการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดทั้งหมด 41 ชนิดพืช รวม 7,054 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ ผ่านมาตรฐาน 88.8% ไม่ผ่านมาตรฐาน 11.2% และเมื่อนำปริมาณ

ที่ตรวจพบมาประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภค พบว่า 99.86% อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เก็บตัวอย่างจากแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2,007 ตัวอย่าง และแปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง GAP จำนวน 2,372 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่เก็บจากแปลง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 93.7% ส่วนแปลงที่อยู่ระหว่างขอรับการรับรอง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 91% ซึ่งทั้งสองแหล่งมีผลการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP โดยจะมีเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด

ด้าน นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวได้ว่า ได้เก็บตัวอย่างจากโรงคัดบรรจุผักผลไม้ทั้งหมด 715 ตัวอย่าง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 85.6% และเก็บตัวอย่างในจุดจำหน่ายและจุด

บริโภค เก็บตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้า 1,317 ตัวอย่าง ตลาดค้าส่งและตลาดสด 481 ตัวอย่าง และจากครัวเรือน 162 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่าตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 86.4% สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านเกณฑ์ 71.8% ตลาดค้าส่งและตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 64.9% ครัวเรือนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 77.8%

สำหรับผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% มีจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง มังคุด ผักกาดขาวปลี ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน พบสารพิษต่ำมาก โดยผักและผลไม้สดที่พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่ พริก ถั่วฝักยาว กระเทียม มะเขือเทศ และมะเขือเทศ แต่ยังคงมีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากสารตกค้างนี้จะเกิดอันตรายต่อเมื่อบริโภคในปริมาณมากเท่านั้น ■



ซีพีเอฟหนุนเกษตรกรสู่ครัวโลก

เป็นที่ทราบกันดีว่าซีพีเอฟหรือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งขายไปทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแน่นอนว่า วัตถุประสงค์ในการปรุงอาหารทุกชนิดต้องสะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งหมายรวมถึงพืชผักทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟด้วย

เมื่อสัปดาห์ก่อน นายเลิศจิโรจน์ โกวิทนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือจัดซื้อผักปลอดภัยระหว่างซีพีเอฟและเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้มั่นคงปฐมภายใต้ “โครงการตลาดนำการผลิตผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” เพื่อสร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร



หลักการ GAP (Good Agriculture Practice) เข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกรและการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค นายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข กล่าวว่า มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยสู่อาหารปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร จนเกิดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานการรับรอง ตลอดจนช่วยเชื่อมตลาดของเกษตรกรหลายกลุ่มไปสู่ผู้บริโภคและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ จึงเกิดเป็นความร่วมมือที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและ

ผลไม้มั่นคงปฐมก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ที่ผลิตผักเกษตรปลอดภัย ไร้สารตกค้างได้ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัย ส่งผลให้ทั้งกลุ่มผู้ปลูกและผู้บริโภคมีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในส่วนของซีพีเอฟ จะได้รับผักจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ QR CODE รับรู้แหล่งปลูกที่ชัดเจนและเป็นผักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ภายใต้การคัดบรรจุและตัดแต่งตามมาตรฐานคุณภาพ GMP และที่สำคัญคือการได้ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรไทยให้มีรายได้และอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 3เสาหลักความยั่งยืนที่บริษัทดำเนินการ อันได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ทั้งนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านการปลูกผักปลอดภัยและสนับสนุนเงินในการปรับปรุงพื้นที่โรงคัดแต่งและโรงคัดบรรจุทั้งในรูปแบบเงินให้



เปล่าและเงินยืมลงทุน โดยจะเริ่มต้นที่พืชผักประเภทใบกะเพรา ใบโหระพาและพริกชี้ฟ้าพันธุ์จินดาเขียว-แดง ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรจะสามารถปรับปรุงการผลิต

และเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ตามที่บริษัทต้องการใช้ได้อย่างเพียงพอในเร็วๆนี้

ด้านนายสุธรรม จันทร์อ่อน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้ นครปฐม ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

มีกำลังใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

เพราะที่ผ่านมาเคยผลิตแล้วหาลตลาดไม่ได้

ต้องไปขายในตลาดเดียวกับผักทั่วไปแต่พอ

ซีพีเอฟเข้ามารองรับก็มีปริมาณความต้องการ

ที่ชัดเจนเกษตรกรเชื่อมั่นว่าเราไม่โดนเดี่ย

มีทั้งส่วนราชการและเอกชนเป็นที่เลี้ยง

สนับสนุนการผลิตด้วยดีจากที่มีปัญหาเรื่อง

ต้นทุนการผลิตซีพีเอฟก็เข้ามาช่วยสนับสนุน

ปรับปรุงการผลิต เช่น โรงบรรจุผัก ทำให้

สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ดีขึ้นตลอดจน

ช่วยคลี่คลายปัญหาแรงงานภาคเกษตรไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะการมีรายได้ที่ทัดเทียมอย่างมั่นคง ก็ช่วยให้แรงงานไหลกลับเข้ามาภาคเกษตร ลดปัญหาสังคมต่างๆลงได้อีก

ความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายคู่ธุรกิจภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนี้ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดนโยบายการส่งเสริม

สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรตาม

มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่และการ

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเรื่อง

สินค้าคุณภาพปลอดภัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ได้

ยังทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพ

และรายได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อส่งจำหน่าย

ทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะสร้างความก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก

ซึ่งนับว่าสนับสนุนการเป็นครัวของโลกได้เป็นอย่างดี.

วานิชหนุ่ม

wanich@thairath.co.th

โรคใบด่างมันสำปะหลังลามไทย แจ้งด้านตอ.ดุมเข้ม-ราดาหัวมันพุ่ง3บ.

“วิกฤตโรคใบด่าง” ลามหนักข้ามประเทศจากกัมพูชา-เวียดนามเข้าไทยแล้ว “เอกชน” ซ็อร์เตอร์พุ่งแต่หัวนซอร์ตซ์พพลายมันสำปะหลัง ดันราคาหัวมันสดดีดทะลุ กก.ละ 3 บาท ด้าน ก.เกษตรฯร่อนหนังสือเตือนผู้ว่าฯ คุ่มเข้ม 12 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาเสี่ยง

แหล่งข่าวจากวงการค้ำมันสำปะหลังเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังจากเชื้อไวรัส หรือ Cassava Mosaic Virus ได้แพร่เข้าสู่ประเทศไทยแล้ว โดยพบเชื้อนี้ในมันสำปะหลังที่ปลูกบริเวณจ.ปราจีนบุรี ในพื้นที่ 18 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ส่งผลให้มีการเร่งออกหนังสือเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวัง เพราะโรคนี้มีแมลงหริเป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้รวดเร็ว และไม่สามารถรักษาได้ จะต้องขุดและเผาทำลายเท่านั้น โดยในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ทางกรมวิชาการเกษตรจะจัดประชุมเรื่องเฝ้าระวังโรคนี้

ด้านนายธำรงค์เดช อินทนิเวศน์ อนุกรรมการเป้่งมันสำปะหลัง สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ขณะนี้โรคใบด่างยังไม่ได้ระบาดเข้าประเทศไทย แต่มีการระบาดในประเทศเวียดนามตอนใต้ 12 จังหวัด และประเทศกัมพูชาเกือบทั้งหมด ยกเว้น จ.อุดรธานีที่มีพรมแดนติดกับไทย อย่างไรก็ตาม มันใจ



ซอร์ตซ์พพลาย - สถานการณ์ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังจากเชื้อไวรัส ได้ระบาดในเวียดนามและกัมพูชา ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังจาก 2 ประเทศนี้ปรับลดลง และกระทบลามถึงอุตสาหกรรมเป้่งมันสำปะหลังของไทยด้วย

ว่าไทยจะสามารถป้องกันการระบาดได้ เพราะขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดตามแนวชายแดน ห้ามไม่ให้มีการนำเข้าท่อนพันธุ์มันจากประเทศเพื่อนบ้าน และเฝ้าระวังการขนย้ายมันสำปะหลังข้ามแดน เพราะอาจมีเชื้อปนมาในเหง้ามันได้

“ผลจากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลผลิตมันเวียดนามลดลงเหลือ 7-8 ล้านตัน จากเดิม 12 ล้านตัน ส่วนกัมพูชาคาดว่าจะมีไม่ถึง 10 ล้านตัน จากเดิม 13 ล้านตัน ทำให้ผู้ส่งออกจากเวียดนามหันมาซื้อไทย เพื่อนำไปส่งออกกระทบเป็น

ลูกโซ่ เพราะไทยเองถึงจะได้รับออร์เตอร์แต่อาจซอร์ตซ์พพลายมันสำปะหลังได้ เพราะปัจจุบันไทยผลิตได้ 29.9 ล้านตัน แต่ต้องการใช้ 40 ล้านตัน แต่ละปีจึงต้องนำเข้าหัวมันจากประเทศเพื่อนบ้าน หากซอร์ตซ์พพลายโรงเป้่งจะได้รับผลกระทบสูงสุด เพราะปัจจุบันโรงเป้่งใช้ผลผลิตปีละ 26-27 ล้านตัน มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นทั้งอาหารสัตว์ เอทานอล มันเส้นรวมกัน ทำให้ปีนี้การส่งออกในส่วนของเป้่งมันอาจลดลงเหลือ 3.5-3.6 ล้านตัน จากปีก่อน 4.2 ล้านตัน”

อย่างไรก็ตาม จากปรากฏการณ์นี้

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 3 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5084

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 67.14

Ad Value: 90,639

PRValue (x3): 271,917

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: โรคใบด่างมันสำปะหลังลามไทย

ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังสดปรับขึ้น
ไปเป็น กก.ละ 3 บาท จากปีก่อน 2.50
บาท ราคาแป้งมันในประเทศ กก.ละ 15
บาท จากปีก่อน 11-13 บาท และราคา
ส่งออกปรับขึ้นไปเป็น 510 เหรียญสหรัฐ
จากปีก่อน 400 เหรียญสหรัฐ

“ขณะนี้เมื่อเกษตรกรเห็นราคาดีมาก
ก็จะเร่งขุดหัวมันอ่อนอายุ 6-7 เดือนมา
ขาย จากปกติต้องขุดหลัง 8 เดือนไป
(เชื้อแป้งน้อย) แต่เกรงว่ารายได้พบ
เชื่อก็อาจไม่แจ้งภาครัฐ แต่ขุดมาขาย
ให้โรงงานเพราะราคาดี ซึ่งเสี่ยงที่จะ
ทำให้โรคนีแพร่ลุกลามไป ดังนั้น ภาค
รัฐโดยกระทรวงเกษตรจะต้องลงไปดู
อย่างเข้มงวด เพราะโรคนีจะต้องเผา
ทำลายทิ้งเท่านั้น”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ”
รายงานว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน
2561 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการแทนปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ประสานงานกับ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด ด้านศุลกากร ด้านตรวจพืช
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน
งานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย
สำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับ
อำเภอ เผื่อระวังตรวจสอบปราบปราม
การลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์และส่วน
ใดส่วนหนึ่งของมันสำปะหลังในช่อง
ทางแนวชายแดนตามอำนาจหน้าที่
และกฎหมาย

โดยเน้นพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัด
ตามแนวชายแดนติดต่อกับกัมพูชา โดย
ไฟกัลไปยัง 12 จังหวัด คือ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว
จันทบุรี ตราด เลย หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร และอำนาจเจริญ